
รายงานการประชุมกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  คร้ังที่ 6/2563 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 
วันที่  27  พฤษภาคม 2563 

ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

******************** 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางนุชนารถ   วดีศิริศักดิ ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  (ประธานในท่ีประชุม) 
2. นางเชิดทรง  ฤทธิ์จิตเพียร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเท่ียว 
3. นางสายสมร        ทิพย์โพธิ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมและส่ิงแวดล้อม  
4. นางนัธทยภรณ์  เจ่ียงเพ็ชร์ นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการพิเศษ  
5. น.ส.อัมพวา          ไชยเหล็ก นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการ 
6.น.ส.ภัทรปภา   จารุธีรากุล นักสังคมสงเคราะห์ ช านาญการ  
7. นางแจ่มศรี    โกแสนตอ นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ  
8. น.ส.พิชญากร  เทพสาย  นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ   
9. นางนรินทร์สิรี    พรหมโวหาร นักสังคมสงเคราะห์ ช านาญการ 
10.น.ส.เพ็ญศรี  วรรณรถ  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน  
11.น.ส.พลิศาน์  เช้ือเมืองพาน นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ    
12.นายอิทธิพล  บุญสะอาด นักพัฒนาชุมขน ปฏิบัติการ 
13.น.ส.กาญจนา ธรรมสา  นักพัฒนาชุมขน ปฏิบัติการ 
14. น.ส.ศุภลักษณ์    มีลาภ  นักพัฒนาการท่องเท่ียว ปฏิบัติการ 
15.น.ส.ธัญธิดา  อักษร  นักพัฒนาการท่องเท่ียว ปฏิบัติการ 
16. นายนเรศ            อยู่ด ี            เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเท่ียว ปฏิบัติงาน  
17. นายสิทธิพันธ์      จันธิมา  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน  
18. นางสายฝน          แก้วกันทา เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน   
19. นายธิติวุฒิ    แปงปุ๋ย  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
20.นายชนกานต์    สุทธสาร  ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป   
21. นางสุพัตรา         มณีอินตา ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
22.น.ส.ศิรินภา    ราชล า   ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
23.นายเกรียงไกร วันไชยธนะวงศ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป  
๒4. น.ส.เปรมสิณี       กิมสี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     
25. น.ส.สิริลักษณ์       วงค์จินดา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
26. น.ส.ทองศรี          สิทธิวัง  คนงานท่ัวไป 
27. น.ส.หนึ่งฤทัย    โกแสนตอ   เจ้าหน้าท่ีกองทุนฟื้นฟูฯ   
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28. น.ส.พิมพธ ู  เป็งสม  เจ้าหน้าท่ีกองทุนฟื้นฟูฯ 
 
ผูไ้ม่เข้าร่วมประชุม  
1. นายวิรัตน์           วงศ์มา  นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการพิเศษ  ไปราชการ 
2. นางจิณดามาศฆ์     สุขะอาคม พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการพิเศษ   ไปราชการ 
3. นางลาลิตา           หม้อศรีชัย นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการ   ลาป่วย 
4. นายนราธิป    ค าแก่น  นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ   ลาป่วย 
5. นายอนันตรักษ ์ สลีสองสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ  ไปราชการ 
6. น.ส.เบญจวรรณ    อ้อปิมปา ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป    ไปราชการ 
7. นายธนภัทร    ทะรินทร ์ คนงานท่ัวไป     ลาป่วย 
 
เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
ประธานท่ีประชุมฯ       1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019           

ท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่สามารถด าเนินการโครงการเทศกาลผลไม้
จังหวัดเชียงราย (Fruit Festival) ประจ าปี 2563 แต่ได้มีการด าเนินการร่วมกับ
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายในการ ช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มช่องทาง          
การจ าหน่าย  ณ ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรจังหวัด
เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย และเซ็นทรัลเชียงราย 

      2. เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจขนส่ง ซึ่งเป็นภารกิจท่ีจะกระจายอ านาจเข้ามาสู่ท้องถิ่น 
โดยมี 2 จังหวัดท่ียังไม่ได้รับ คือ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดปราจีนบุรี  โดยจะมี       
การนัดถ่ายโอนในวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 แต่จะมีการท า MOU ภายในเดือนกรกฎาคม 
2563 เพื่อเตรียมการท างานและจะมีแนวทางในการจัดโครงสร้างรวมไปถึงการแต่งต้ัง
คณะกรรมการในการดูแลขนส่งต่อไป 

      3. เรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  ในปี 2563 องค์การบริหารจังหวัด
เชียงรายได้รับรางวัลในเรื่ อง ถนนดินซี เมนต์ผสมยางพารา และในปี  2564           
เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นภารกิจของกองส่งเสริมคุณภาพ 
โดยได้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก เนื่องจากจังหวัดเชียงราย มีโรงเรียนผู้สูงอายุ
ครอบคลุมท้ัง 18 อ าเภอ ท าให้สามารถตอบโจทย์ในการบริหารจัดการบ้านเมือง         
ได้เป็นอย่างดี และอยู่ระหว่างการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยใช้วิธีการประชุม
ทางไกล (VDO Conference) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ       
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และจะมีการคัดเลือกรอบต่อไป ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2563  

      4. โครงการคงค้างประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยรัฐบาลจะมีมาตรการกิจการ 
กิจกรรมคลายล็อกระยะท่ี 3 (เคอร์ฟิว) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจต่าง ๆ ขอให้ทุกคน
เตรียมการด าเนินงานโครงการ เช่น การศึกษาดูงานต่าง ๆ เป็นต้น  

      5. โครงการ อบจ.น าร่องท าคลังอาหาร ในการเพิ่มช่องทางการกระจายอาหาร 
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 ส่ิงของอุปโภคบริโภค โดยสามารถน าผักต่างๆ ในคลังอาหารท่ี อบจ.เชียงราย ร่วมกัน
ปลูกน าไปใส่ไว้ในตู้ปันสุข และขอเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ทุกท่านร่วมแบ่งปันสุข           
ซึ่งได้จัดต้ังไว้ที่ร้านค้า OTOP ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย  

   6. เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะ        
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ซึ่ งปัจ จุบันส านักการศึกษาฯ เป็น ผู้ ดูแล            
เพื่อจะจัดท าเป็นโครงการพระราชด าริฯ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และขอให้ เจ้าหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบ         
เตรียมในเรื่องการรองรับคณะท่ีจะมาศึกษาดูงาน หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้น  

คุณแจ่มศรี  เรื่ อ ง  ก าร จัดการขยะ  เครื่ อ ง  RDF ไม่ เพี ย งแ ต่ ใช้ ในก ารบ ริห าร จัดก ารขยะ                 
ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน แต่ยังได้น าไปใช้บริหารจัดการท้ังในส่วนของสนามกีฬา
กลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย , ศูนย์การเรียนรู้ อบจ.เชียงราย (Discovery 
Center) และลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ซึ่งแต่ละท่ีจะน าเศษขยะมาท้ิงยังจุดท่ี
ก าหนดให้ อาทิตย์ละ 2 ครั้ง ในส่วนของขยะอินทรีย์ จะมีเสวียนไว้ส าหรับท้ิงเศษอาหาร
ต่าง ๆ และเรื่องน้ าแกงต่าง ๆ จะมีถังกรีนโคลน ซึ่งจะท าให้ไม่มีกล่ินเน่าเสียออกมา     
แต่ปัจจุบันมีปัญหาในเรื่อง ขวดน้ าพลาสติก ท่ีมีจ านวนค่อนข้างมาก จึงร่วมมือกับ
เจ้าหน้าท่ีกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ช่วยกันท าประดิษฐ์กระถางปลูกผักจากขวดพลาสติก 
และทาสีเพื่ อความสวยงาม โดยจะน าไปลูกผักในรูปแบบสวนผักแบบแนวต้ัง             
และขวดพลาสติกจากงานมหกรรมดอกอาเซียนเชียงรายในปีท่ีผ่านมา ได้น ามาท าเป็น
ถนนทางเดินบริเวณสวนปลูกผัก บริเวณด้านหลัง ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม (ครั้งท่ี 5/2563 เดือน เมษายน 2563 ) 
 
มติที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 

3.1 รายงานผลการด าเนินงานเดือนที่ผ่านมา  
- ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

หัวหน้าสายสมร 1. ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ ลงพื้นท่ีติดตามการมอบวัสดุอุปกรณ์
ในการควบคุมป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งก าลังปฏิบัติ
หน้าท่ีอยู่ จึงท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จ านวน 4 ท่าน ได้แก่  

  1. นางจิณดามาศฒ์  สุขะอาคม ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการพิเศษ 
  2. นายวิรัตน์          วงศ์มา       ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการพิเศษ 
  3. นายอนันตรักษ์     สลีสองสม  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ 
  4. น.ส.เบญจวรรณ   อ้อปิมปา    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
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 2. ได้รับหนังสือจากจังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออก ได้จัดท าบันทึกข้อความถึงผู้บริหาร ในการขอความร่วมมือในการจัด
กิจกรรม Big Cleaning Day ในทุก ๆ วันพุธ อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าจะพ้นฤดูกาล      
การแพร่ระบาดของไข้ เลือดออก และหากท่านใดพบเจ้าหน้าท่ี ท่ีป่วยเนื่องจาก
ไข้ เลือดออก ขอให้ แ จ้งประสานไปยั งกองป้ อ งกันและบรรเทาสาธารณภั ย                
เพื่อจะด าเนินการฉีดพ้นน้ ายาเคมีในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย ในรัศมี 100 เมตร ร่วมกับ
การจัดกิจกรรม 5 ส ด้วย โดยได้ข้อมูลสถิติจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เมื่ อ วั น ท่ี  1 1  พ ฤษ ภ าคม  2 5 6 3  พ บ ผู้ป่ วย ไข้ เลื อดออก ใน พื้ น ท่ี ท้ั งห ม ด                  
13 อ าเภอ จ านวน 127 ราย แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต 

ประธาน - ในการ จัดกิ จกรรม  Big Cleaning Day ขอให้ แ ต่ละหน่ วยงาน เก็บภาพ ถ่ าย             
การร่วมกิจกรรม เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล 

หัวหน้าสายสมร - ฝ่ายพัฒนาสังคมฯ ได้จัดส่งโครงการเพื่อบรรจุเข้าร่างข้อบัญญัติในปีงบประมาณ     
พ.ศ.2564  

- โครงการอบรมให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติการ รวม 19 โครงการ  
- โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า  
- โครงการกองทุนฟื้นฟูคุณภาพชีวิต  

รวมทั้งส้ิน 21 โครงการ 
- โครงการกองทุนฟื้ นฟู คุณ ภาพ ชีวิต  ใน รอบ ท่ี  1  มี งบประมาณ โครงก าร             

จ านวน 4,589,765.54 สตางค์ มีหน่วยงานท่ีขอรับการสนับสนุนโครงการ ท้ังส้ิน 14 แห่ง           
โดยจ านวนเงินท่ีได้รับการสนับสนุนในรอบท่ี 1 จ านวน 2,955,260 บาท คงเหลืองบประมาณ 
จ านวน 1,634,505.54 สตางค์ ซึ่งจะน าไปด าเนินการในรอบท่ี 2 โดยรอบท่ี 2 จะมีหน่วยงาน
ท่ีขอรับการสนับสนุน 7 แห่ง ดังนี้ 

1. สาธารณสุขอ าเภอเวียงป่าเป้า   จ านวน   200,000 บาท 
2. สาธารณสุขอ าเภอแม่ฟ้าหลวง   จ านวน  132,000 บาท 

   3. สาธารณสุขอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จ านวน  467,850 บาท 
   4. โรงพยาบาลแม่ลาว  จ านวน  120,000 บาท 
   5. โรงพยาบาลพาน  จ านวน  167,400 บาท 

 6. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน อยู่ระหว่าง       
รอผลสรุปจากท้ัง 2 แห่ง  

ประธาน - โครงการได้ผ่านการตรวจสอบทางกองคลังแล้วหรือยัง 
คุณหนึ่งฤทัย - ในส่วนของรอบท่ี 2 ได้ประสานงานกับทางกองคลังแล้ว โดยรอบท่ี 1 ได้ รับเช็ค

เรียบร้อยแล้ว และรอบท่ี 2 อยู่ระหว่างให้กองคลังตรวจสอบเอกสาร ซึ่งมี 2 แห่ง         
ท่ีติดปัญหา คือ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
โดยอยู่ระหว่างรอใบเสนอราคารถเข็นไฟฟ้าและเอกสารท่ีโรงพยาบาลเชียงรายฯ            
ท่ีจะส่งมาให้ 

 - โดยก าหนดการประชุมส่วนของการบัญชี ในวันท่ี 11 มิถุนายน 2563  
หัวหน้าสายสมร - โครงการ ผ่อดีดี ขอให้คุณนัธทยภรณ์ เจ่ียงเพ็ชร์ ผู้รับผิดชอบโครงการช่วยช้ีแจง

รายละเอียดโครงการ 
 

/คุณนัธทยภรณ์…  
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คุณนัธทยภรณ์ - โครงการ ผ่อดี ดี ได้ เริ่มเข้ามาด าเนินการในจังหวัดเชียงราย ในรูปแบบของ                 

การขับเคล่ือนระดับจังหวัด โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็น
คณะกรรมการระดับจังหวัด ต้ังแต่ปี  2560 โดยจังหวัดเชียงราย ได้ท า MOU           
กับศูนย์กลางโครงการผ่อดีดี และด าเนินการน าร่องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้ังหมด 30 แห่ง ได้ใช้ระบบเฝ้าระวังการระบาดโดยใช้แอพพลิเคช่ัน เรียกว่า “ผ่อดีดี”  

ซึ่งการด าเนินการจะไม่มีค่าบริการเพื่อเป็นการน าร่องใช้ในพื้นท่ี แต่ปัจจุบัน      
มีการใช้ระบบนี้ในหลายจังหวัด มีการเข้าไปเช่ือมต่อกับส่วนกลาง จึงมีการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ โดยอ้างอิงกับระเบียบการเบิกจ่ายเดียวกันกับท้องถิ่น 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ขับเคล่ือนโครงการฯ ต่อ โดยมี
ความเห็นว่าแอปพลิเคช่ัน “ผ่อดีดี” เป็นระบบท่ีช่วยในการเพิ่ มประสิทธิภาพ           
ของการเฝ้าระวังโรคระบาดในพื้นท่ี แบบเรียลไทม์ในการส่ือสาร ซึ่งผู้บริหารสามารถ     
ส่ังการได้ทันที โดยในปี 2563 ได้มีหนังสือจากศูนย์ผ่อดีดีกลาง และได้เข้าพบกับ
ผู้บริหาร โดยจะขอท า MOU กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อท่ีจะใช้ระบบ
อย่างเต็มรูปแบบ แต่จะมีค่าเช่าบริการระบบ อปท.ละ 100 บาท/เดือน ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อยู่ระหว่างด าเนินการประสานงานกับกองคลัง กองพัสดุฯ         
ในการด าเนินการเอกสาร และท าหนังสือไปยังฝ่ายนิ ติการฯ ในการหารือเรื่อง          
การเบิกจ่าย 

 

 ฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว 
 

หัวหน้าเชิดทรง ตามแผนการด าเนินงานเดือนพฤษภาคม 2563 จะต้องด าเนินการจัดโครงการเทศกาล
ผลไม้ (Fruit Festival) แต่ไม่สามารถท าตามแผนได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบ าดข อง โรค ติ ด ต่ อ เช้ื อ ไว รั ส โค โรน า  2019 แ ต่ ไ ด้ มี ก ารป รั บ กิ จ ก รรม                  
โดยได้ประสานงานกับเกษตรจังหวัดเชียงรายและเซ็นทรัลเชียงราย ขอให้คุณพลิศาน์ 
เช้ือเมืองพาน รายงานผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

คุณพลิศาน์ - ผลการด าเนินงานการจัดตลาดให้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการ
สินค้าเกษตร ตลาดเกษตรจังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันท่ี 21 - 22 พฤษภาคม 
2563  

- ล้ินจ่ี       ยอดจ าหน่ายรวมเป็นเงิน 10,300 บาท 
- สับปะรด ยอดจ าหน่ายรวมเป็นเงิน 2,245 บาท 
- มะม่วง    ยอดจ าหน่ายรวมเป็นเงิน 1,200 บาท 

- ผลการด าเนินงานการจัดตลาดให้แก่เกษตรกร ณ เซ็นทรัลเชียงราย     ในระหว่าง
วันท่ี 22 – 26 พฤษภาคม 2563  

- ล้ินจ่ี     ยอดจ าหน่ายจ านวนท้ังส้ิน 520 กิโลกรัม รวมเป็นเงิน 8,430 บาท 
    - สับปะรด ยอดจ าหน่ายรวมเป็นเงิน 7,200 บาท 

- มะม่วง  ยอดจ าหน่ายรวมเป็นเงิน 570 บาท (ยอดขายจ านวน 3 วัน 
เนื่องจากไม่มีผลผลิต) 

หัวหน้าเชิดทรง - เรื่อง การบริหารจัดการร้านค้า OTOP ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย 
เนื่องจากโครงการวิจัย ท่ีให้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงท าการวิจัยเกี่ยวกับ    
การบริหารจัดการร้านค้าฯ ซึ่งการด าเนินการในรอบแรก ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

/ได้ด าเนินการ…  
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      ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของร้านค้าเรียบร้อยแล้ว 
 - เรื่อง การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ขอให้คุณธัญธิดา อักษร รายงานผลการด าเนินงาน 
คุณธัญธิดา - สืบเนื่องจากการท่ีได้ปรึกษากับผู้บริหาร อยากจะให้ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยได้ประสานงานขอข้อมูลกับส านักงานการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดเชียงราย  

หัวหน้าเชิดทรง - เรื่อง ตลาดประชารัฐ ได้รับการประสานงานจากกลุ่มผู้ประกอบการมีความต้องการ
จ าหน่ายสินค้า แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ท าให้ส่งผลต่อการวางแผนการจ าหน่าย 

ประธาน - เสนอเรื่องการศึกษาแนวทางการจ าหน่ายของถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย ซึ่งอาจจะ
จ าเป็นต้องท าในรูปแบบเดียวกัน เช่น การเว้นช่องว่างระยะห่าง เป็นต้น 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 - 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่นๆ 
คุณแจ่มศรี - เรื่อง การจัดการขยะในองค์กร ได้อบรมให้ความรู้การจัดการขยะท่ีถูกต้องให้กับ

แม่บ้านท่ีดูแลในบริเวณส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และได้ปรึกษา   
กันว่าจะท าหนังสือขอเข้าให้ความรู้แก่บุคลากรแต่ละหน่วยงานใน อบจ.เชียงราย       
โดยเจ้าหน้าท่ีทุกคนมีความจ าเป็นท่ีจะต้องคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ถูกต้อง  

ประธาน - จะน าเรื่อง การจัดการขยะในองค์กร เข้าในท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  
 

มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ 
 

ปิดประชุม  14.30 น. 
 
 
 

ลงช่ือ..................................................... ผู้บันทึกการประชุม 
                  (นางสาวสิริลักษณ์  วงค์จินดา) 
        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

     ลงช่ือ……………………………………………. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นางสายฝน  แก้วกันทา) 
          เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 



 


